

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG MAI

BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT VỀ
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH
TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2024

Thông tin tác giả: Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hường
Năm sinh: 1994
Địa chỉ: Trường Tiểu học Khương Mai
Điện thoại: 0971053338

Thông tin nhân vật: Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Linh
Địa chỉ: Trường Tiểu học Khương Mai
Điện thoại: 0912299288

Thanh Xuân, tháng 3/2024

“Chị Tổ trưởng của em”

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được cán bộ, đảng viên trong trường Tiểu học Khương Mai làm theo bằng nhiều việc làm cụ thể. Với cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác không phải là phải làm những gì thật “siêu, to tát”, mà được thể hiện ngay từ từng giờ lên lớp và trong cuộc sống giản dị đời thường. Khối 5 thân yêu của tôi có cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Linh, người đã giúp tôi tự tin hơn trong công tác chuyên môn của mình. Cô giáo Cẩm Linh sinh năm 1978 với bề dày nhiều năm đạt các danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp Quận; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; Sáng kiến kinh nghiệm cấp Quận, cấp Thành phố; Công đoàn xuất sắc; Lao động Tiên tiến; ...



Cô Nguyễn Thị Cẩm Linh – Khối trưởng khối 5, trường Tiểu học Khương Mai

Ngoài những thành tích nổi bật mà mình đã đạt được, Cô Cẩm Linh còn là khối trưởng khối 5. Là một thành viên của giáo viên khối 5, tôi luôn được đồng chí Cẩm Linh quan tâm, giúp đỡ, chỉ bảo tận tình và hướng dẫn cụ thể về công tác chuyên môn mọi lúc mọi nơi từ khi mới về trường và được phân công vào khối lớp 5 cho tới bây giờ. Đồng chí được mọi người đánh giá là người sống lạc quan, chan hòa và luôn yêu quý mọi người. Đồng chí chính là tấm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp của trường Tiểu học Khương Mai chúng tôi noi theo. Với đức tính giản dị, ham học hỏi, và tinh thần đoàn kết, gắn bó cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Linh không tự bằng lòng với những gì mình đã đạt được, cô luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người giáo viên nhân dân, không ngừng học tập, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp, để có những bài giảng hay, phương pháp giảng dạy khoa học truyền dạy

cho học trò những kiến thức văn hoá trên bục giảng, cũng như vốn kiến thức sống sau này. Những giờ học thú vị trên lớp hay những giờ ngoại khoá, cô giáo Cẩm Linh luôn tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với học trò, coi học trò như những người con của mình. Đây là những phẩm chất tốt tạo niềm tin yêu, kính trọng đối với các em học sinh. Học sinh hiểu bài, luôn chăm chỉ học tập là một trong những nguồn động viên lớn khích lệ cô phải phấn đấu hơn nữa để đáp lại niềm tin yêu kính trọng của học trò. Là giáo viên với hơn 20 năm giảng dạy lớp 5, ngoài việc học và đọc thêm những kiến thức trong sách vở, trao đổi cùng đồng nghiệp, cô còn thường xuyên tìm hiểu học hỏi thêm những vốn kiến thức trong thực tiễn cuộc sống để có những bài giảng hay và hấp dẫn. Với chuyên môn vững vàng, lại có phương pháp giảng dạy khoa học. Học sinh lớp cô luôn đạt thành tích cao.



Cô Cẩm Linh chụp cùng các con học sinh cũ về thăm cô.

Ngoài công việc chuyên môn, cô Cẩm Linh còn tích cực tham gia công tác Đảng, công tác Đoàn của nhà trường. Cô đã có những sáng kiến tham mưu đề xuất cùng Ban giám hiệu nhà trường để luôn đạt được hiệu quả cao trong công việc. Không chỉ giỏi việc trường, tích cực tham gia công tác xã hội, cô giáo Cẩm Linh còn là một nàng dâu hiếu thảo, người vợ hiền, người mẹ mẫu mực trong gia đình và là hậu phương vững chắc của người chồng. Cô luôn chăm sóc hai con chăm ngoan học giỏi.



Ảnh chụp gia đình cô Cẩm Linh khi kỉ niệm ngày cưới.



Một số hình ảnh cô Cẩm Linh tham gia cùng đồng nghiệp khi nghỉ hè.

Cô giáo Cẩm Linh với kinh nghiệm gần 20 năm công tác trong nghề đã đóng góp cho sự nghiệp trồng người không biết bao nhiêu thế hệ học sinh ưu tú.

Với bản thân tôi, một người đã được cô Cẩm Linh nâng đỡ, chỉ bảo từ những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp trồng người của mình thì tôi luôn coi đồng chí Cẩm Linh như một người chị gái và tôi gọi chị với một cái tên âu yếm: “*Chị Tổ trưởng của em*”. Không ai khác, cô giáo Cẩm Linh chính là tấm gương sáng cho tôi và các đồng nghiệp học hỏi và noi theo.

Xác nhận của BGH

Khương Mai, ngày 19 tháng 3 năm 2024

Người viết

Nguyễn Thị Thu Hương